

VINSCHOOL Summer DISCOVERY 2024

Hành Trình Khám Phá

Trải Nghiệm và Kết Nối

*Bắt đầu một hành trình mùa hè khác biệt
với Hè Khám Phá 2024!*

Vinschool Summer Discovery là chuỗi trại hè mới lạ với 3 chương trình:

Trại Hè



Kid Adventure

Trại Hè Khám Phá



Explore Summer

Trại Hè



Cambridge Immersion

nơi học sinh sẽ được trải nghiệm một mùa hè bổ ích và đáng nhớ. Thông qua những sự kết hợp độc đáo của các hoạt động dự án, thể chất, và trải nghiệm dã ngoại qua đêm, mỗi chương trình đều được thiết kế đặc biệt để phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng của các em, mang lại cơ hội vừa học vừa chơi, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng và khám phá bản thân trong một môi trường vui vẻ và an toàn.

TRẠI HÈ KID ADVENTURE

Trại Hè Kid Adventure mang đến cho học sinh một mùa hè đầy màu sắc với sự kết hợp độc đáo giữa kiến thức, thể chất và kỹ năng sống thông qua 3 hành trình phát triển toàn diện:

Lối Sống Lành Mạnh và Sáng Tạo:

Hành trình đầu tiên tập trung vào việc xây dựng thói quen lành mạnh và khuyến khích sự sáng tạo. Các dự án đa dạng từ dinh dưỡng, kiến trúc, di sản đến ẩm thực địa phương, dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong và ngoài nước, giúp học sinh hiểu sâu về giá trị của một lối sống cân bằng và phát triển cá nhân.



Phát Triển Thể Chất và Gắn Kết Đội Nhóm:

Trại hè không chỉ chú trọng đến kiến thức mà còn tăng cường vận động thông qua hoạt động thể thao đa dạng từ nhảy múa, chèo SUP, golf, trekking, yoga, thiền, đến các bài tập cardio, giúp rèn luyện sức khỏe, sức bền và tinh thần đồng đội.



Phát Triển Kỹ Năng Sống và Kinh Doanh:

Học sinh sẽ được trang bị các kỹ năng quan trọng như nhận diện cảm xúc, sơ cứu, kỹ năng sinh tồn, và thậm chí là khởi nghiệp với dự án làm bánh. Các hoạt động này hỗ trợ phát triển khả năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức và thực hiện ý tưởng kinh doanh.

Kết Nối với Thiên Nhiên và Văn Hóa Địa Phương:

Qua các chuyến phiêu lưu, từ nửa ngày đến 3 ngày 2 đêm, học sinh được kết nối sâu sắc với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Hoạt động như trekking, chèo thuyền SUP, giao lưu cộng đồng, và city tour giúp học sinh tìm hiểu về du lịch cộng đồng, ẩm thực và phong tục địa phương, cũng như trải nghiệm vận hành một cửa hàng bánh, làm giàu cho trải nghiệm học tập.

Trại Hè Kid Adventure không chỉ là một chương trình trại hè thông thường mà là một hành trình phát triển toàn diện, giúp học sinh hình thành những kỹ năng sống quý báu, kiến thức vững chắc và thói quen lành mạnh, sẵn sàng cho tương lai.

TRẠI HÈ KHÁM PHÁ EXPLORE SUMMER

Phát triển Kiến thức và Kỹ năng qua Dự án Học tập:

Chương trình được thiết kế để củng cố và mở rộng kiến thức học thuật qua dự án thực tiễn, khuyến khích học sinh tìm tòi, phát triển sâu rộng với sự tương tác và hứng thú cao. Danh mục môn học đa dạng bao gồm Thể chất, Tiếng Anh (50% giáo viên quốc tế), Kỹ năng sống, Nghệ thuật, Toán, và Tiếng Việt, được thiết kế nhằm mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh.

Trải Nghiệm và Kết Nối:

Điểm nhấn của chương trình là sự tăng cường trải nghiệm thực tế, từ việc khám phá thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sống và sinh tồn, cho đến việc tạo dựng mối kết nối sâu sắc với môi trường xung quanh và bạn bè thông qua các buổi trải nghiệm trong ngày và 2 ngày 1 đêm/hành trình. (Riêng học sinh chuẩn bị vào lớp 1 không có dã ngoại qua đêm)



TRẠI HÈ CAMBRIDGE IMMERSION

Với mục tiêu giúp học sinh tiếp cận và đạt được chuẩn đầu ra quốc tế của từng Stage (lớp) trong chương trình Cambridge, chương trình có hơn 70% thời lượng học các môn chuẩn Cambridge (Toán – Khoa học – Tiếng Anh) được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi giáo viên Quốc tế có chứng chỉ Cambridge, kết hợp với các hoạt động thú vị về tiếng Việt, Thể chất, và Nghệ thuật. Bên cạnh đó các hoạt động trải nghiệm thú vị dưới sự dẫn dắt của giáo viên Quốc tế sẽ tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh hiệu quả cho học sinh.



TRẠI HÈ KID ADVENTURE

- Đối tượng tham gia: học sinh chuẩn bị vào lớp 3 đến lớp 5
- Thời lượng học với GVNN: 12 giờ /hành trình
- Thời gian học: 8h30 sáng – 16h00 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6
- Thời lượng: 3 hành trình, 3 tuần/ hành trình



HÀNH TRÌNH 1: HEALTHY HABITS

Tuần 1

Dinh dưỡng & Thể chất: Nhận biết sự đa dạng của thực phẩm và nhóm thực phẩm khác nhau. Tự lựa chọn nguyên liệu cho đến cách thức nấu nướng, lập kế hoạch cho các bữa ăn hàng ngày kết hợp rèn luyện sức khỏe, qua đó tăng cường sự độc lập và tự tin trong cuộc sống.

Tuần 2

Vận động & Tâm lý lành mạnh: Phát triển thể chất, giải tỏa căng thẳng & cân bằng cảm xúc qua các hoạt động thiền, yoga, các hoạt động nghệ thuật như vẽ chân dung vận động viên nổi tiếng hay trang trí áo phông. Xây dựng mối quan hệ tích cực và tinh thần đồng đội qua các hoạt động team building.

Tuần 3

Xây dựng cộng đồng khỏe mạnh: Lập kế hoạch và quảng bá dự án "Xây dựng cộng đồng khỏe mạnh", đồng thời tự lên kế hoạch cho chuyến đi dã ngoại, từ nghiên cứu thông tin đến lập ngân sách và trang bị kĩ năng cần thiết.

TRẢI NGHIỆM *(địa điểm dự kiến)*

Miền Bắc: Cúc Phương – Hồ Mạc

Miền Nam: Phan Thiết

Hoạt động cuối cùng của hành trình này kết hợp tất cả các kĩ năng trong một chuyến đi thực tế 3 ngày 2 đêm tại Cúc Phương - Hồ Mạc/ Phan Thiết. Tại đây, học sinh sẽ thực hành các hoạt động outdoor, chèo thuyền SUP, trekking qua rừng,... Chuyến đi không chỉ là cơ hội để áp dụng lối sống khỏe mạnh mà còn thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và ý thức bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu sâu hơn về sự đa dạng sinh học và tầm quan trọng của việc bảo tồn thiên nhiên



HÀNH TRÌNH 2: SOCIAL LIFE

Tuần 1

Phố phường của tôi: Học sinh bắt đầu bằng cách khám phá văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử của thành phố, tự mình lập kế hoạch cho chuyến phiêu lưu đô thị, đặt nền móng cho sự hiểu biết và tương tác với môi trường xung quanh.

Tuần 2

Văn hóa và con người: Tìm hiểu sâu về đa dạng văn hóa ẩm thực, thực hành nấu ăn, thuyết trình và làm poster, nhấn mạnh sự kết nối và quảng bá văn hóa địa phương.

Tuần 3

City of tomorrow: Khám phá những ý tưởng mới và tiềm năng của thành phố em đang sống thông qua các hoạt động học tập và thảo luận. Cùng nhau đánh giá SWOT để hiểu rõ về tiềm năng và thách thức, sau đó hoàn thiện kế hoạch hành động, đưa ra giải pháp công nghệ để thúc đẩy sự phát triển thành phố và trải nghiệm thực tế để áp dụng những ý tưởng đó.

TRẢI NGHIỆM *(địa điểm dự kiến)*

Miền Bắc: Mộc Châu – Sơn La

Miền Nam: Đồng Tháp

Điểm nhấn cuối cùng trong hành trình này, nơi học sinh áp dụng kiến thức và kĩ năng đã học để khám phá và tương tác với môi trường và văn hóa mới tại Mộc Châu/Đồng Tháp. Các hoạt động như tham quan nông trại, tham gia các hoạt động làng nghề, nghệ thuật truyền thống, không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm mà còn mở rộng hiểu biết về sự đa dạng văn hóa. Qua đó, học sinh kết nối kiến thức văn hóa đô thị với truyền thống vùng cao, thể hiện sự tôn trọng và giá trị của việc học hỏi và chia sẻ văn hóa, cũng như ứng dụng những bài học về sự đổi mới sáng tạo và tiềm năng phát triển của địa phương trong bối cảnh mới.



HÀNH TRÌNH 3: YOUNG BAKER BIZ (YBB)

Tuần 1

Khám Phá Thế Giới Bánh Ngọt - Từ Lý Thuyết Đến Thực

Hành Kinh Doanh: học sinh học khởi nghiệp làm bánh, từ khám phá loại bánh và xu hướng, đến phân tích nhu cầu cộng đồng, và lập kế hoạch kinh doanh. Các em sẽ hiểu quy trình từ ý tưởng đến triển khai sản phẩm qua chuyến trải nghiệm thực tế tại một cửa hàng bánh nổi tiếng.

Tuần 2

Biến Ý Tưởng Thành Sản Phẩm - Làm Bánh và Xây Dựng

Thương Hiệu: Tuần này, học sinh sẽ thực hành làm bánh và pha chế, đồng thời tìm hiểu về thành công của các thương hiệu bánh nổi tiếng. Các em sẽ áp dụng kiến thức để thiết kế logo, bao bì và quảng cáo sản phẩm, cùng với việc thực hành bán hàng và thu thập phản hồi để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuần 3

Kinh Nghiệm Kinh Doanh - Từ Trưng Bày đến Bán Hàng:

Sau khi học về sản xuất và thương hiệu, tuần 3 cho học sinh cơ hội thực tế: tự bán sản phẩm tại sự kiện của trường. Các em sẽ thiết kế và trang trí gian hàng, bán hàng trực tiếp, hiểu rõ hơn về kinh doanh và khởi nghiệp qua trải nghiệm thực tế, nhận ra tầm quan trọng của việc phục vụ khách hàng.

TRẢI NGHIỆM *(địa điểm dự kiến)*

Miền Bắc: Mai Châu – Bản Lác

Miền Nam: Ninh Thuận

Chương trình mang đến cơ hội tuyệt vời để áp dụng kỹ năng kinh doanh trong một ngữ cảnh văn hóa phong phú tại Mai Châu/ Ninh Thuận. Học sinh sẽ kết hợp kiến thức kinh doanh và sự sáng tạo qua các hoạt động như chuẩn bị món ăn địa phương để chia sẻ với du khách, tìm hiểu văn hóa, phong tục của dân tộc Thái/ Raglai. Qua đó, các em không chỉ giao lưu với cộng đồng mà còn học cách quảng bá cho văn hóa địa phương, kỹ năng quan trọng trong kinh doanh du lịch và sản phẩm văn hóa. Hoạt động này cũng giúp các em hiểu sâu hơn về giá trị của việc kết nối kinh doanh với bảo tồn và phát triển văn hóa.



TRẠI HÈ KHÁM PHÁ EXPLORE SUMMER

- Đối tượng tham gia: học sinh chuẩn bị vào lớp 1 đến lớp 5
- Thời gian học: 8h30 sáng – 16h00 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6
- Thời lượng: 3 hành trình, 3 tuần/ hành trình



DÀNH CHO LỚP 1 – EXPLORE SUMMER 1

Hoạt động	Hành trình 1 THẾ GIỚI MỚI CỦA EM	Hành trình 2 SẴN SÀNG CHINH PHỤC	Hành trình 3 VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC
Toán học muôn màu	Đọc, viết, đếm số, so sánh, thực hành phép tính cộng & trừ trong phạm vi 10, nhận biết hình học (2D & 3D)	Đọc, viết, đếm số, so sánh, thực hành phép tính cộng & trừ trong phạm vi 20, nhận biết thời gian, đọc biểu đồ.	Thực hành phép tính cộng trừ, phân biệt & sử dụng một nửa $\frac{1}{2}$, nhận biết số chẵn lẻ, chơi trò chơi rung chuông vàng qua các câu hỏi số học, hình học.
Tiếng Việt diệu kỳ	Thực hành thao tác đọc, ngẫm viết, nghe và nói, giới thiệu bản thân, luyện viết các nét cơ bản, kể chuyện theo tranh.	Luyện nói: Sở thích, Vinser biết lắng nghe, gia đình em. Luyện viết các nét cơ bản & ôn tập bảng chữ cái.	Luyện nói & thực hành đánh vần, ôn tập bảng chữ cái. Luyện viết các nhóm nét, kể chuyện và chơi trò chơi Vui cùng tiếng Việt.
Tiếng Anh (50% giáo viên nước ngoài)	Luyện tập phát âm, Tăng cường vốn từ vựng qua các chủ đề: Màu sắc, thức ăn, gia đình, khả năng, động vật... Thực hành cấu trúc câu	Tăng cường vốn từ vựng và thiết kế poster theo các chủ đề: quần áo, đồ vật, địa điểm, côn trùng, động vật, thể thao, ... Củng cố ngữ pháp, luyện nói với role playing.	Tăng cường vốn từ vựng qua các chủ đề: Trái cây & rau củ, thực phẩm lành mạnh, vị giác, nấu ăn, thời trang, trò chơi,... Thực hành cấu trúc câu hỏi và tập kể chuyện ngắn.
Thể chất	Rèn đội hình và nội quy lớp học. Giải tỏa căng thẳng với hoạt động nhảy và chơi trò chơi.	Kiểm soát vận động với khăn, vòng, bóng rổ/ bóng đá, bóng nhựa nhỏ và bóng xốp. Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay, cơ chân & cơ bụng.	Đội hình đội ngũ, làm quen với nhịp nhạc, chơi trò chơi Bài tập vượt chướng ngại vật, nhảy dây, hoạt động di chuyển & thay đổi vị trí, bật nhảy, bật xa.
Âm nhạc	Nghe nhạc, thực hành vỗ tay theo tiết tấu với nhạc cụ stick, khởi động với bài "Baby". Hát đúng cao độ, lời ca và tiết tấu bài hát "Wellerman (Sea Shanty)".	Nghe hát, luyện thanh, tập hát từng câu, khởi động với bài "Banana Cha cha". Kết hợp múa phụ họa, luyện tập biểu diễn.	Thực hành các nhạc cụ gõ tiết tấu và nhạc cụ gõ giai điệu để hòa tấu bài "Baby shark". Hướng dẫn nhạc cụ: boomwhacker, tambourine, xylophone...

Hoạt động	Hành trình 1 THẾ GIỚI MỚI CỦA EM	Hành trình 2 SẴN SÀNG CHINH PHỤC	Hành trình 3 VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC
Kĩ năng sống	Kĩ năng chào hỏi, kết bạn, giao tiếp tự tin, tự phục vụ, vệ sinh cá nhân, giữ gìn, sắp xếp đồ dùng cá nhân. Rèn luyện thói quen tốt cho sức khỏe.	Nói lời cảm ơn & xin lỗi. Kĩ năng: Không đi theo người lạ, kiểm soát hành vi cá nhân. Chia sẻ, thảo luận & giải quyết 1 số tình huống cụ thể.	Rèn luyện, phát triển tự tin khi giao tiếp. Kĩ năng: Tự sơ cứu vết thương nhỏ, gấp quần áo, buộc dây giày. Thảo luận, giải quyết tình huống.
Mĩ thuật	Nhận biết đặc điểm hình thù con vật Vẽ, tạo hình, ghép hình, ứng dụng trang trí.	Nhận biết một số món ăn quen thuộc, đồ uống, tàu vũ trụ... Vẽ tạo hình, cắt dán, ứng dụng làm đồ chơi trang trí	Vẽ tạo hình kết hợp cắt dán, trang trí đồng hồ, đại dương, lọ hoa trên giấy khổ A4
Trải nghiệm	Mỗi một hành trình, học sinh sẽ tham gia trải nghiệm 2 lần (cả ngày): Trải nghiệm chơi team building, vận động tại khu vực sân cỏ, bể bơi Tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc, làng nghề địa phương.		

DÀNH CHO LỚP 2,3 – EXPLORE SUMMER 2

Hoạt động	Hành trình 1 SỐNG KHỎE MẠNH	Hành trình 2 THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP	Hành trình 3 TỰ HÀO VIỆT NAM
Toán	Áp dụng số học vào cuộc sống Học qua dự án, sử dụng kiến thức đo lường, thống kê trong trò chơi và phiếu tổng hợp, liên kết toán học với ứng dụng thực tế.	Khám phá hình khối Áp dụng kiến thức về hình 2D, 3D trong việc tạo hình khối, ước lượng và tính toán chu vi, diện tích, kết nối với thiên nhiên qua chất liệu tự nhiên.	Dự án Đảo giấu vàng Ứng dụng hình học, phân số, xác suất thiết kế bản đồ kho báu, kết nối kiến thức toán với sự sáng tạo và hiểu biết về lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Tiếng Việt	Dự án “Khám phá Ẩm thực” Tìm hiểu văn bản và quy trình chế biến món ăn truyền thống trên giấy A3, luyện đọc, điền âm, trả lời câu hỏi và viết theo chủ đề ẩm thực truyền thống	Dự án “Thiên nhiên tươi đẹp” - Viết được một đoạn văn/bài thơ ít nhất 4 câu để giới thiệu về cảnh đẹp hoặc một con vật, loài cây em yêu thích. - Đọc hiểu văn bản chủ đề “Thiên nhiên tươi đẹp”.	Dự án “Tự hào Việt Nam” - Luyện đọc và trả lời các câu hỏi trong các văn bản chủ đề “Tự hào Việt Nam”. - Làm cuốn sách tranh ảnh Tự hào Việt Nam. - Viết và sưu tầm các bài viết về các sự kiện lịch sử, địa lý.
Tiếng Anh (50% GV nước ngoài)	Healthy habits Học từ vựng, ngữ pháp & luyện kĩ năng đọc về các chủ đề dinh dưỡng & ăn uống lành mạnh.	All about summer Mở rộng từ vựng, cải thiện ngữ pháp và kĩ năng viết, nói qua chủ đề bãi biển, ẩm thực mùa hè, âm nhạc, và lễ hội, tăng cường giao tiếp và hiểu biết văn hóa quốc tế.	Animals & Plants Mở rộng vốn từ về côn trùng, động vật, thực vật, luyện nói và viết, gắn kiến thức tiếng Anh với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Việt.

Hoạt động	Hành trình 1 SỐNG KHỎE MẠNH	Hành trình 2 THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP	Hành trình 3 TỰ HÀO VIỆT NAM
Thể chất	Vận động cùng rừng xanh: Rèn luyện kỹ năng đi bộ, chạy, giữ thăng bằng, ném, bắt bóng, nhồi bóng, dẫn bóng qua các trò chơi thú vị như “Bảo vệ hành tinh xanh”, “Vượt sông”.	Chiến binh vận động Thực hành chuyển và bắt bóng bật đất, ném rổ, nhồi bóng, dẫn bóng, nhảy dây qua các trò chơi thú vị: Chuyển nhanh bắt gọn, ném rổ tiếp sức...	Nhảy cùng Monta - Thực hiện bài nhảy “Hey Monta”, “Bống bống bang bang”. - Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng quan sát qua các trò chơi.
Âm nhạc	Một chuyến rong chơi Thực hành hát và hiểu về giai điệu qua bài hát “Thế Giới Của Tuổi Thơ”, khám phá thể giới âm nhạc trong sự kết nối với chủ đề sống khỏe mạnh và tươi đẹp.	Âm nhạc kết nối trái tim - Vận dụng sáng tạo hát bè đuổi và 1 số câu hát vocal đơn giản, luyện tập vận động “Hey Monta”, hợp xướng “I have a dream”. - Biểu diễn tự tin, sử dụng nhạc cụ gõ đệm nhịp nhàng.	Những nốt nhạc vui - Hát đúng lời ca, trường độ, tiết tấu của bài hát, làm quen các nhóm nhạc cụ hòa tấu với bài “Đi cấy lúa”. - Luyện tập hòa tấu biểu diễn “Silento - Watch Me”.
Kỹ năng sống	Sống khỏe mạnh Rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, nhận biết và phân loại các loại thực phẩm lành mạnh, lên lịch trình vận động hàng ngày.	Văn hóa bốn phương Rèn luyện tính chủ động, khám phá, tôn trọng, học hỏi văn hóa bốn phương cùng các hoạt động bảo vệ môi trường.	Quy tắc an toàn Học quy tắc giữ an toàn, nhận diện tình huống không an toàn, tìm kiếm sự trợ giúp, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trong môi trường xung quanh.
Mĩ thuật	Sống lành mạnh Tạo hình với vật liệu tái chế, thể hiện yêu thích về thể thao, dinh dưỡng qua cắt dán, kết hợp nghệ thuật và sống khỏe.	Miền nhiệt đới sáng tạo Tạo hình động vật rừng nhiệt đới và vẽ tranh về thiên nhiên, sử dụng chất liệu và kỹ thuật đa dạng như in tranh từ lá cây, kết nối trực quan và sáng tạo với thiên nhiên.	Tự hào Việt Nam Khám phá kiến trúc, địa danh nổi tiếng Việt Nam qua vẽ và tạo hình, thể hiện tình yêu và niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc.
Trải nghiệm	Kết Nối Hành Trình: Tinh Hoa Trải Nghiệm Sau 3 hành trình “Sống Khỏe Mạnh”, “Thiên Nhiên Tươi Đẹp”, và “Tự Hào Việt Nam”, các hoạt động trải nghiệm đã ngoại được thiết kế để học sinh ứng dụng và mở rộng kiến thức: Trải nghiệm trong ngày: Học sinh khám phá thiên nhiên, văn hóa, lịch sử qua trò chơi và hoạt động nhóm, tăng cường kỹ năng sống và tự lập. Trải nghiệm 2 Ngày 1 Đêm: Phiêu lưu sâu hơn vào thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng sinh tồn và team building, kết nối sâu sắc với văn hóa Việt. Các trải nghiệm này giúp học sinh phát triển sự tự tin, độc lập và hiểu biết môi trường, văn hóa, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện.		



DÀNH CHO LỚP 4,5 – EXPLORE SUMMER 3

Hoạt động	Hành trình 1 THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG	Hành trình 2 TỰ HÀO VIỆT NAM	Hành trình 3 THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Toán	<p>Khám Phá Thành Phố qua Toán Học Học sinh áp dụng kiến thức số học, đại số để phân tích dữ liệu về lịch sử, dân số, văn hóa thành phố, liên kết toán học với thực tế và lịch sử địa phương.</p>	<p>Khám phá địa danh qua hình học Học sinh ứng dụng hình học và đo lường vào việc nghiên cứu địa danh lịch sử, tạo phiếu tổng hợp, kết nối kiến thức toán với văn hóa và lịch sử Việt Nam.</p>	<p>Khám phá Thế giới Áp dụng hình học, thống kê và xác suất vào dữ liệu kiến trúc, tài nguyên, dân số của các quốc gia, liên kết toán học với hiểu biết toàn cầu.</p>
Tiếng Việt	<p>Du lịch "Theo dòng thời gian" Luyện đọc và trả lời các câu hỏi trong các văn bản có nội dung chủ đề "Quá khứ và Hiện tại". - Thực hiện làm cẩm nang du lịch thời gian về thành phố nơi mình sinh sống; tổ chức hoạt động HDV du lịch "Theo dòng thời gian".</p>	<p>Tự hào là người Việt Nam - Trình bày các bước thực hiện, vai trò & ý nghĩa của dự án "Tự hào là người Việt Nam". - Tìm các thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dùng từ đặt câu... - Viết sáng tạo câu chuyện theo yêu cầu.</p>	<p>Em là công dân toàn cầu - Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, từ vựng & viết sáng tạo theo chủ đề "Em là công dân toàn cầu". - Trình bày sản phẩm dự án (video/ truyện tranh/ kịch/ thơ...)</p>
Tiếng Anh (50% giáo viên nước ngoài)	<p>My city Cùng cố từ vựng, thảo luận, viết theo các chủ đề về cuộc sống ở thành phố & nông thôn, các địa danh nổi tiếng, giao thông, thành phố tương lai. - Luyện phát âm, đọc hiểu, nhập vai role playing.</p>	<p>Welcome to Vietnam Phát triển từ vựng, ngữ pháp, luyện nói & viết theo chủ đề về lễ hội, ẩm thực, danh lam thắng cảnh. thời tiết tại Việt Nam...</p>	<p>The world around us - Phát triển từ vựng, kỹ năng nói, đọc, viết theo chủ đề Về đẹp thiên nhiên, thảm họa thiên nhiên, tiết kiệm nước và năng lượng, biến đổi khí hậu...</p>

Hoạt động	Hành trình 1 THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG	Hành trình 2 TỰ HÀO VIỆT NAM	Hành trình 3 THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Thể chất	Hào khí Thăng Long - Di chuyển hiệu quả trong không gian chung, sử dụng được các kĩ thuật ném bóng, tránh bóng và bắt bóng. - Rèn luyện sức bền, khéo léo qua các trò chơi.	Chiến binh đất Việt - Bài tập cơ chân, phản xạ nhanh, vận động liên hoàn qua các trò chơi vận động: Chuyển bóng tiếp sức, bóng chuyển sáu, ném bóng trúng đích, chiến binh Ninja...	Hiệp sĩ bóng rổ - vươn xa thế giới Thực hành kĩ năng bóng rổ: kiểm soát bóng, nhồi bóng, chuyển – bắt bóng tại chỗ/ di chuyển, dẫn bóng theo đường thẳng/ chuyển hướng, ném rổ...
Âm nhạc	Giai điệu quê hương - Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa bài hát. luyện thanh, tập hát đúng lời, đúng giai điệu. - Phân công hát bè, hoàn thiện hợp xướng bài “Thăng Cuội”.	Một vòng Việt Nam - Thực hành hát đúng lời ca, trường độ bài hát, luyện tập hợp xướng 2 bè. - Hoàn thiện bài hợp xướng “Hello Việt Nam”.	Âm nhạc kết nối - Hát thuộc lòng lời ca, giai điệu bài hát, kết hợp hòa tấu nhạc cụ theo nhóm. - Hoàn thiện biểu diễn bài “The lion sleep tonight”.
Kĩ năng sống	Sống chủ động Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian, housekeeping, tự quản lí stress, ra quyết định, tư duy dựa trên mục tiêu, lập kế hoạch.	Em là chủ nhân tương lai của đất nước Thực hành kĩ năng trong dự án "Chủ nhân tương lai của đất nước" như: kĩ năng số, ưu tiên việc quan trọng, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, học tập liên tục, khả năng lãnh đạo và hợp tác nhóm, tư duy phê phán tích cực...	Trở thành công dân toàn cầu Tìm hiểu và thực hành kĩ năng theo chủ đề "Công dân toàn cầu": Giao tiếp đa văn hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, tự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi xa, kĩ năng sinh tồn.
Trải nghiệm	Rèn luyện các kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng sinh tồn, khám phá văn hóa và các hoạt động thể thao, team building qua 2 đợt trải nghiệm dã ngoại/ hành trình bao gồm: Trải nghiệm nửa ngày/ một ngày Trải nghiệm 2 ngày 1 đêm.		



TRẠI HÈ CAMBRIDGE IMMERSION

- Đối tượng tham gia: học sinh chuẩn bị vào lớp 1 đến lớp 5 (tùy theo từng cơ sở)
- Thời gian học: 8h30 sáng – 16h00 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6
- Thời lượng: 1 hành trình (8 tuần)

MÔN TOÁN

Giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi giáo viên quốc tế.

Củng cố, mở rộng kiến thức và phạm vi ứng dụng của Toán học thông qua các chủ đề với từng khối lớp (Stage): Số đếm và các phép tính, Phân số, số thập phân, Hình 2D, 3D và hình trải phẳng, các bài toán về thống kê, các bài toán về thời gian,...

MÔN KHOA HỌC

Giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi giáo viên quốc tế.

Khám phá Khoa học dưới dạng các chủ đề sát với chương trình Khoa học tích hợp Cambridge của từng khối lớp (Stage): Môi trường sống, Nguyên liệu tự nhiên và nguyên liệu nhân tạo, Vật sống và vật không sống, Các loại chất rắn, chất lỏng và chất khí, Xương và bộ xương, m thanh được tạo ra như thế nào, Bay hơi và ngưng tụ, ...

MÔN TIẾNG ANH

Giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi giáo viên quốc tế.

Tăng cường vốn từ vựng, sử dụng tiếng Anh như một công cụ học tập khi học các môn bằng tiếng Anh thông qua các chủ đề của từng khối lớp (Stage): Một ngày ở trường, Những người bạn tốt, Đo lường, Làm việc cùng nhau, Gia đình, Thức ăn & cuộc sống, Sức khỏe, Các dịp lễ đặc biệt, Thể thao...

MÔN TIẾNG VIỆT

Tiếp cận môn Tiếng Việt như một dự án, học sinh có cơ hội luyện tập khả năng sử dụng Tiếng Việt trong những chủ đề cụ thể để từ đó nâng cao các kĩ năng nghe – nói – đọc – viết và sử dụng Tiếng Việt: Ước mơ, Bản thân, Gia đình, Dấu câu và những người bạn, Sự thú vị của từ loại, ...

HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, NGHỆ THUẬT & TRẢI NGHIỆM

Các tiết học thể chất, nghệ thuật & hoạt động trải nghiệm được sắp xếp xen kẽ nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần, thể chất và cân bằng việc học.

- Thể chất: Rèn luyện các kĩ năng vận động: đi, đứng, chạy bật nhảy,... kĩ năng hợp tác với đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ và ý thức tự rèn luyện để có thể lực tốt nhất cho mình. Các trò chơi “Sói ơi mấy giờ rồi”, “Sóc tìm cây”, “Ếch vượt sông”, “Người vận chuyển”, tạo hình với dù...

- Nghệ thuật: hình thành kĩ năng cảm thụ về âm nhạc và màu sắc của các hình khối, đường nét thông qua việc làm quen với giai điệu của bài hát, các chủ đề âm nhạc, hội họa hấp dẫn và lý thú. Rèn luyện kĩ năng lắng nghe, so sánh về tiết tấu cũng như giai điệu giúp hình thành khả năng sáng tạo về tư duy không gian, tư duy thẩm mỹ và cá nhân hóa trong sản phẩm mỹ thuật, âm nhạc.

- Hoạt động trải nghiệm:

Chương trình thiết kế xen kẽ các hoạt động trải nghiệm thú vị dưới sự dẫn dắt của giáo viên Quốc tế, tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh hiệu quả cho học sinh.

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

Trại hè Kid-Adventure Trại hè Khám phá	Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh
Trại hè Cambridge Immersion	Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên trại hè	Số hành trình	Số tuần/ hành trình	Số buổi/ tuần	Thời gian học	Học phí/ hành trình
Kid Adventure	3 hành trình	3 tuần	5 ngày/ tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)	Hành trình 1 (10/6 - 28/6) Hành trình 2 (1/7 - 19/7) Hành trình 3 (22/7 - 9/8)	13.000.000 VNĐ
Khám phá lớp 1					8.800.000 VNĐ
Khám phá lớp 2 đến lớp 5.					10.500.000 VNĐ
Cambridge Immersion	1 hành trình	8 tuần	5 ngày/ tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)	1 hành trình (10/6 - 2/8)	28.000.000 VNĐ

